



Chấp nhận thất bại để đứng lên

ĐÓ LÀ TÂM SỰ CỦA NGUYỄN THỊ THÙY TRANG, CÔ NỮ SINH LỚP 12 KHỐI THPT CHUYÊN SINH, TRƯỜNG ĐHKHTN (ĐHQGHN) KHI NÓI VỀ THÀNH CÔNG CỦA BẢN THÂN MÌNH. TRANG ĐÃ XUẤT SẮC GIÀNH ĐƯỢC HUY CHƯƠNG BẠC VỀ CHO ĐOÀN VIỆT NAM TẠI KỲ OLYMPIC SINH HỌC QUỐC TẾ 2009 ĐƯỢC TỔ CHỨC Ở TOKYO, NHẬT BẢN.

✂ Nguyễn Thu Hà

Em là 9X

Đối với Trang, một 9X không chỉ cần hình thức xinh đẹp, thích “show hàng” mà còn là một thế hệ thông minh có cách nghĩ khác với những X trước. Trang quan niệm: “Xinh đẹp chỉ là bề nổi và mọi X khác cũng đều xinh đẹp. Nhưng 9X cần có thử nghiệm. Một bài học dẫn rút ra từ sự thất bại nhưng cũng có giá trị”. Năm 2008, khi không được lọt vào đội tuyển quốc gia tham dự Olympic, Trang rất buồn. Khi cầm trên tay giải nhì quốc gia

t r ở về trường và lại tiếp tục cật lực với những kiến thức chưa kịp học, nhiều lúc Trang đã nản chí. Nhưng ý chí và nghị lực của một 9X không cho phép em gục ngã...

Ngoài sách vở, Trang dùng Internet để tra tìm kiến thức. Em hay vào trang onthi.com để tập làm bài và chính từ những câu hỏi trong đó Trang đã chuẩn bị cho mình một hành trang dày dặn cho kì thi chọn đội tuyển học sinh giỏi tham dự Olympic quốc tế sau khi giành giải Nhất quốc gia môn Sinh học năm 2009. Trang chia sẻ: “Internet có rất nhiều cái hay, nếu kiên trì và biết sử dụng thì ai cũng học được khá nhiều ở trên đó”. Không chỉ có một thành tích học tập đáng nể mà Trang còn là một cán bộ Đoàn nhiệt tình và năng nổ. Trang tự nhận mình là một kẻ “đi vác tù và hàng tổng”. Ngoài ra, cô nữ sinh này hiện đang là một trong những thành viên tích cực của trang web học tập onthi.com và những vấn đề thắc mắc về kiến thức Toán – Hóa – Sinh, Trang đều có thể giải đáp rất kỹ càng. Mỗi ngày cố một chút, mỗi ngày làm tốt hơn một chút là điều mà Trang đang thực hiện và thấy được hiệu quả từ nó. Trang chia sẻ: “Hãy chịu thất bại một lần thì mới thấy được giá trị của nó. Và chính mình trải qua mới ý nghĩa”.

6 năm liền đi xe đạp của mẹ.

Gia đình có 4 anh chị em, Trang là thứ hai. Đồng lương còm cõi của hai bố mẹ dạy cấp 1, cấp 2 rất khó khăn để trang trải cho chị em Trang ăn học. Biết được bố mẹ vất

vả, từ bé Trang đã “tự học vô thức”, không phải đi học thêm hay phụ đạo ở trường. Trang nhớ: “Ngày bé, em tập nói thì chị em tập đọc thế là em đọc được chữ từ lúc tập nói”.

Lên cấp 2, đi học xa nhà 7km nhưng Trang chỉ được bố đưa đi học 1 lần và từ đó thì Trang phải lấy xe đạp cũ của mẹ để đi học. Chiếc xe đạp cũ của mẹ đã theo Trang đến tận bây giờ. Trang hồn nhiên kể: “Nhà em nghèo nên đối với em như thế là tốt lắm rồi. Hồi lớp 6 nhìn chiếc xe cao nên sợ nhưng giờ thấy yêu nó vô cùng. Hơn 6 năm gắn bó với nó, và với bao nhiêu kỷ niệm thật đẹp”... Rồi cậu em trai út bị xuất huyết não, bố mẹ Trang phải lên huyện chăm em, chị cả đi học ở tận Hà Đông nên mọi việc lại dồn lên vai Trang. Trang trầm ngâm: “Ngày đó, em cảm tưởng mình già đi cả chục tuổi ấy chị ạ. Bố mẹ về thương lắm!”. Biết bao nhiêu tiền của để chữa bệnh cho em trai, thiếu chút nữa chiếc xe đạp cũ của Trang đã bị bán mất. Từ lúc đó Trang nung nấu ước mơ học Y để chữa bệnh cho những người mình yêu thương. Ý tưởng nhen nhóm trong đầu cô bé hơn chục tuổi đầu không ai ngờ đến tận ngày hôm nay Trang vẫn cố gắng theo đuổi ước mơ đó...

Sau khi đạt huy chương Bạc Olympic Sinh học tại Nhật Bản, Trang đã dành được học bổng theo Chương trình 322 du học toàn phần của Chính phủ. Trang đang xin học bổng để tham gia học tiếng Anh tiếp tục sang Hoa Kỳ theo học chuyên ngành Y học, viết tiếp ước mơ của cô bé lớp 6 năm xưa...